



องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย

จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

โทร.๐๕๒-๐๐๐๔๑๒ , Facebook ; องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย, www.omkoi.go.th



ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
และพลสกนิกรตำบลอมก๋อย



ช่วงระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลอมก๋อย ได้เยี่ยมชมวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้แก่อาคารประหยัดพลังงาน ศูนย์เรียนรู้ภูมิศาสตร์ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และฟาร์มการขยายในหัวข้อ Chiang Mai World Green City พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ผสมสำรองไว้ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และราษฎรทั่วไป ในขณะที่เดียวกันก็ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช ให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ได้ผลผลิตดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ทนทานต่อโรคและแมลง



งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยพนักงานและเจ้าหน้าที่ อาสามสมัครสาธารณสุข ได้ออกพื้นที่พ่นหมอกควันให้กับชุมชนในพื้นที่ตำบลอมก๋อย ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน และการมีมอบทรายอะเบทให้กับชุมชน สถานศึกษา ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย



โครงการฝึกอบรมศูนย์พัฒนาครอบครัว
 อบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในวันที่ ๑๘
 กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การ
 บริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยมีประชาชน
 รับฟังการบรรยาย จากวิทยากรสำนักงาน
 สาธารณสุขอำเภออมก๋อย ในหัวข้อ ความรู้
 ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตร การ
 ป้องกันแก้ไขปัญหาภายในครอบครัว และ
 รับฟังการบรรยาย จากพระวิทยากร วัดดวง
 ตีศรีธาราราม ในหัวข้อ การส่งเสริมความรู้
 ตระหนักบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัว
 การเตรียมความพร้อมในการสร้างครอบครัว
 อบอุ่นด้วยคุณธรรม



กองการศึกษา จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
 ครูผู้ดูแลเด็กขององค์การบริหารส่วนตำบล
 อมก๋อย ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม
 ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
 ตำบลอมก๋อย โดยกองการศึกษา นำครู
 ผู้ดูแลเด็ก เข้าอบรมรับฟังการบรรยาย ใน
 หัวข้อ การปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพัฒนา
 ๒๓ มาตรฐาน และอบรมเชิงปฏิบัติการใน
 การจัดทำสื่อการเรียนการสอน ป็อบอัพ
 การ์ดสวิงวงกลม และการ์ดดิ่งเต้เต้



กองการศึกษา ดำเนินโครงการจัด
 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วัน
 อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ใน
 ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ กรกฎาคม
 ๒๕๖๑ นำโดยท่านนายกวิมล ปุกยู
 พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
 พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอม
 ก๋อย ได้ทำการถวายเทียนพรรษา ตามวัด
 ต่างๆ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ใน
 เขตพื้นที่ตำบลอมก๋อย และประดับ
 ตกแต่งเทียนพรรษาอีกทั้ง ร่วมขบวนแห่
 เทียนพรรษา ในการส่งเสริมกิจกรรมทาง
 พระพุทธศาสนาของอำเภออมก๋อย



